



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์และการณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๕ หรือโทร. ๑๕๑๗)
ที่ กท ๐๕๐๔/๕๖ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๕๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
(ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข พิมพโกวิท)
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



บันทึกข้อความ

ไปรษณีย์ โทร. ๑๑๐
 โทร. ๑๑๐

มี.๑๑๐

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๕๕๕๕ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๕๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทน และให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมประชุมและรายงานผล

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทยจันทร์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภาวดี ชัย สอนิยะ)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

(นางจันทร์นิษฐ์ สอนิยะ)
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

- ให้ สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สปป. และ รป.กทม. เสนอ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๕ ม.ค. ๖๔

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	- การเชื่อมสัญญาณของ ศปม.มท. ขัดข้อง -	
๒	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ) ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ศปม.ทบ. จัดตั้งจุดตรวจ ชุดสายตรวจ สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจร่วม ชุดสายตรวจร่วมโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยจัดกำลังพล ๒,๔๒๘ นาย ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ ตลาดกลางกุ้ง และหอพักศรีเมือง ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง และลาดตระเวนเส้นทาง สนับสนุนเตียงนอนพร้อมอุปกรณ์ ลวดหนามทึบเพลิง สนับสนุนกำลังพล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข้าสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาครและสนับสนุนพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ</p> <p>๒. ศปม.ทร. ดำเนินการตรวจทางทะเลและท่าเทียบเรือ จัดชุดสนับสนุน การตรวจคัดกรองที่ทำเรือและท่าอากาศยานอุตะเถา ผลการตรวจไม่พบผู้โดยสาร และลูกเรือที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)</p> <p>๓. ศปม.ทอ. จัดกำลังพลสนับสนุน (EOC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานที่กักกันตนเองแห่งรัฐ จัดชุดสายตรวจการประกอบกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นพื้นที่ กำหนดมาตรการควบคุมท่าอากาศยานทหาร และท่าอากาศยานพาณิชย์รวม ๑๖๘ เที่ยวบิน</p> <p>๔. ศปม.ตร. สนับสนุนกำลังพลจุดตรวจพื้นที่ชายแดน จุดตรวจคมนาคม หน่วยร่วม จุดตรวจพื้นที่ตอนใน จุดตรวจคัดกรองโรค ผลการตรวจพบความผิดปกติของแรงงานต่างด้าวรวม ๒๖๗ ราย</p> <p>๕. ศปม.มท. การเดินทางเข้าประเทศ ณ จุดผ่านแดนทางบก ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐๘ คน ความพร้อมสถานที่กักกันตัวในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาครวม ๔๑๖ แห่ง ๙,๙๙๑ เตียง คงเหลือ ๘,๘๙๙ เตียง</p> <p>๖. กอ.รมน. มีข้อห่วงใยตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการ ให้จังหวัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยเส้นทางรอง ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยรับผิดชอบ ที่ผ่านมามีพบว่ามีเส้นทางรองเป็นช่องทางในการเดินทางเคลื่อนย้าย/ขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ/จุดสกัด</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>
๓	<p>การหารือและการประสานการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจังหวัด สมุทรปราการเตรียมยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) อีกหนึ่งจังหวัด</p> <p>๒. ให้จังหวัดชายแดนเข้มงวดกวดขันการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๔	<p>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการกำหนดมาตรการและประสานงานต่าง ๆ โดยที่ ศปม. เป็นหน่วยสนับสนุน กำลังพลและยุทธูปกรณ์ต่าง ๆ</p> <p>๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมผลการดำเนินงานของจังหวัด โดยเฉพาะข้อมูลการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของประชาชนในจังหวัดพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (๕ จังหวัด) ว่ามีแนวโน้มลดลงหรือไม่ อย่างไร</p> <p>๓. เข้มงวดการลักลอบเล่นการพนัน โดยเพ่งเล็งและเฝ้าระวังการลักลอบ เปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชนและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เนื่องจากบ่อนการพนันเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่นำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19</p> <p>๔. เข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน แม้อุทวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบเข้าเมืองแบบผิด กฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว ภายใต้ข้อจำกัด ของพื้นที่แนวชายแดนที่มีขนาดใหญ่</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นอกเหนือจาก ตัวเลขสถิติผลการดำเนินการ</p> <p>๖. ที่ประชุมกองทัพภาคได้ให้ข้อสังเกตว่า การนำเสนอข้อมูลขาดแผนที่ แสดงที่ตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจร่วม ทำให้ไม่เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีช่องทางหลีกเลี่ยงจุดตรวจได้ จึงขอให้มีการทำแผนที่จุดตรวจ (เพิ่มเติม)</p> <p>๗. ตามที่มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ทางฝ่ายยุทธการได้ชี้แจงแนวทางการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน</p> <p>๘. ขอให้ทำความเข้าใจและรณรงค์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19</p> <p>๙. ขอให้เฝ้าระวังสถานที่กิจการ/กิจกรรมในลักษณะที่เป็นการรวมตัว ของคนจำนวนมากและมีความแออัด เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามชนไก่/วัว ตลาดสด คอนเสิร์ต เป็นต้น โดยเน้นการตรวจสถานประกอบการ/ กิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ขอให้เน้นย้ำการตรวจในพื้นที่เสี่ยง และมี การตรวจซ้ำ ตลอดจนผลักดันให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ถูกต้อง</p>	ทุกหน่วยงาน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๗๗



เวลา ๑.๐๔ ๑๓ ก.ค. ๖๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอักษะ ๑๐๒๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๖ มีนาคม ๖๓
ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๗๗
เวลา ๑๕.๒๕ น.

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยมีกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้กำหนดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ทุกวัน วันละ ๒ เวลา คือ
เวลา ๐๘.๐๐ น. และ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมกับ ศปม.กองทัพบก ศปม.กองทัพอากาศ ศปม.กองทัพอากาศ
ศปม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนเชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ดังกล่าว ทุกวัน ณ ห้องประชุมตอกแก้ว ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยเริ่มในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- นาย มช. ป.กทพ. (นางสาววนิดา และ นายไพฑิทร)
- เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม
- ไร่ สอ. เข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผล

(นางศศิลาพร ระวังแสงสุริย)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๓๐ มี.ค. ๖๓

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๔๔๕๗